

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  
วันอังคารที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

\*\*\*\*\*

มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวันดี บุญภักดี	ประธานสภา อบต.	วันดี บุญภักดี	เลขานุการฯ
2	นายบรรลือ สลีสองสม	รองประธานสภา อบต.	บรรลือ สลีสองสม	
3	นายพจน์ มหาวรรณ	ปลัด อบต.	พจน์ มหาวรรณ	
4	นายเดช พรหมรินทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1	เดช พรหมรินทร์	
5	นายเสถียร สลีสองสม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2	เสถียร สลีสองสม	
6	นายสมศักดิ์ แดงหล้า	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2	สมศักดิ์ แดงหล้า	
7	นายอุดม คำแก่น	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3	อุดม คำแก่น	
8	นายอินจันทร์ อินยะพรม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4	อินจันทร์ อินยะพรม	
9	นายสุเมธี ทวีสมบัติ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5	สุเมธี ทวีสมบัติ	
10	นางเฉลา ลินคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6	เฉลา ลินคำ	
11	นายประเสริฐ แสนมา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7	ประเสริฐ แสนมา	
12	นางบัวเร็ว วงค์ษา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8	บัวเร็ว วงค์ษา	
13	นายเสรี เมืองมูล	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8	เสรี เมืองมูล	
14	นายเมืองดี ต๊ะวรรณ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9	เมืองดี ต๊ะวรรณ	
15	นายณรงค์ เปาคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9	ณรงค์ เปาคำ	
16	นายประสิทธิ์ สุจันทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11	ประสิทธิ์ สุจันทร์	
17	นางศรีวรรณ ธิดารัตน์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11	ศรีวรรณ ธิดารัตน์	
18	นายขวัญชัย ไชยสม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12	ขวัญชัย ไชยสม	

ไม่มาประชุม

-

เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชาติ สุภารัตน์	นายก อบต.บัวสลี	ชาติ สุภารัตน์	
2	นายจรูญ ธรรมปัญญา	รองนายก อบต.บัวสลี	จรูญ ธรรมปัญญา	
3	นายพัฒนพงษ์ วาฤทธิ	รองนายก อบต.บัวสลี	พัฒนพงษ์ วาฤทธิ	
4	นางฉัตรนรัญ มั่นรอด	เลขานุการ นายก. อบต.บัวสลี	ฉัตรนรัญ มั่นรอด	
5	นายจำเริญ ไชยยะ	ผอ.ร.ร.บัวสลีวิทยา	จำเริญ ไชยยะ	
6	น.ส.ทัศนีย์ ระวังของ	ผอ.กองการศึกษาฯ	ทัศนีย์ ระวังของ	
7	นายจำเริญ ไชยยะ	ผอ.ร.ร.บัวสลีวิทยา	จำเริญ ไชยยะ	
8	พ.จ.อ.ยอดชาย ทิพย์สุวรรณ	กำนันตำบลบัวสลี	พ.จ.อ.ยอดชาย ทิพย์สุวรรณ	
9	ร.ต.ท.ธีระชัย แสนคำ	หน.ศูนย์บริการประชาชนฯ	ร.ต.ท.ธีระชัย แสนคำ	
10	นายนวกัทร หมิ่นองค์	ผอ.ร.ร.บ้านต้นยาง	นวกัทร หมิ่นองค์	
11	นางศิวตา เตชะเนตร	ผอ.กองคลัง	ศิวตา เตชะเนตร	
12	นายศิวกร ถูกจิตร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ศิวกร ถูกจิตร	
13	นางณัฐนิชา ทะรินทร์	นักวิเคราะห์ฯ	ณัฐนิชา ทะรินทร์	
14	นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น	ผอ.กองช่าง	สุรศักดิ์ ใจวังเย็น	
15	นายณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	ณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร	
16	นายปกรณ์ จันทะรส	นักจัดการงานทั่วไป	ปกรณ์ จันทะรส	
17	นายสุรียัน เต็มกัณฑ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	สุรียัน เต็มกัณฑ์	
18	นางสาวรัชณีพรรณณ กันธิยะ	รองปลัด อบต.	รัชณีพรรณณ กันธิยะ	

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภา อบต. เขียว ส.อบต. เข้าประจำที่ปรากฏว่าที่ประชุมมาครบ ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากันเงินเบิกจ่ายเหลือปีโดยอำนาจของสภาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ และข้อราชการอื่น ๆ

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

**ประธานสภา** ตามที่ อบต.บัวสลีได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ในลำดับต่อไปขอให้เลขานุการฯ ได้ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

**เลขานุการสภา** รายงานการประชุมสภา อบต.บัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 6 หน้า ตามบันทึกรายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่ามีข้อเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

**ที่ประชุม** ไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม มีมติรับรอง 16 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

**ระเบียบวาระที่ 3** 3.1 เรื่องพิจารณากันเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี

**ประธานสภา** เนื่องจากขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงมีความจำเป็นอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดขอให้ปลัด อบต. ชี้แจง

**ปลัด อบต.** ตามที่กองคลัง อบต.บัวสลี ได้สำรวจโครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เนื่องจากโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้ดำเนินการแต่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงินข้อ 57 กรณี อปท. ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีหากเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารต้องถือนอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน หกเดือน และระเบียบเดียวกันนั้น ข้อ 59 กรณี อปท. ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป ให้ อปท. รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ตามโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวนเงิน 2,500,000.- บาท เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จำนวนเงิน 139,000.- บาท เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
3. โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จำนวนเงิน 158,000.- บาท เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

4. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายใน อบต.บัวสลี จำนวนเงิน 100,000.- บาท เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
5. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีและปรับบริเวณ พื้นที่โดยรอบห้องประชุมสภา จำนวนเงิน 235,000.- บาท เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

**ประธานสภาฯ** เมื่อทุกท่านได้ทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจง จึงขอให้สมาชิกสภา อบต. บัวสลี พิจารณาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**ที่ประชุม** เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

### 3.2 เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

**ประธานสภาฯ** ตามที่คณะกรรมการพัฒนาแผนได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

**นายก อบต.บัวสลี** เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีชี้แจงในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อบต. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ข้อ 22 เมื่อ อบต. มีภารกิจสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดีขึ้น อาจแจ้งขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะและใช้เป็นกรอบในการจัดสรร งบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบตามเอกสาร แบบ ผ.01 ผ.02 และ ผ.03 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

**ประธานสภาฯ** เมื่อทุกท่านได้ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 มีสมาชิกสภา อบต.บัวสลี ท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง 16 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

พักรับประทานอาหาร

เริ่มประชุมเวลา	13.30 น.
ประธานสภาฯ	<b>3.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบขุดลอกแม่น้ำลาว บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12</b> ด้วยได้รับแจ้งจากนายก อบต.บัวสลี ว่าบ้านบัวสลี หมู่ที่ ๑๒ มีความต้องการขุดลอกแม่น้ำลาว เนื่องจากน้ำตื้นเขิน และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแม่น้ำลาว ทางหมู่บ้านบัวสลีได้มีมติเห็นชอบขอให้ขุดลอกแม่น้ำลาวบริเวณบ้านบัวสลี เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อน จะมีสมาชิกท่านใด ได้สอบถามโครงการดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอให้กองช่างได้ตรวจสอบเอกสารของทางหมู่บ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป
ที่ประชุม	เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 16 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4	<b>เรื่องอื่น ๆ</b>
กำนันตำบลบัวสลี	1. แจ้งโครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรภายในตำบลบัวสลี ทางชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลบัวสลี ได้รับสนับสนุนจาก อบจ.เชียงราย เป็นระยะทางทั้งหมด 6 กิโลเมตร โดยถนนจะต้องมีความกว้าง 4 – 6 เมตร ขณะนี้ได้จัดส่งไปแล้ว มีความยาวทั้งหมด 18 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีการบดอัดใหม่ โดยเครื่องจักรของ อบจ.เชียงราย 2. ตามที่ห้องที่ห้องถิ่นตำบลบัวสลีได้ร่วมกันขอความอนุเคราะห์แขวงทางจังหวัดจตุคดลับรรด บัดนี้ได้รับแจ้งจากนายช่างใหญ่แขวงทางว่าได้อนุมัติสร้างจุดกัลลบรรดบริเวณหน้าร้านยูทิลิสซึ่ง ซึ่งจะก่อสร้างพร้อมกับการทำถนนสายตะวันออก 3. ในการที่ท่านนายก อบต.บัวสลี และ ส.อบต.บัวสลี จะพ้นวาระในนามชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลบัวสลี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลบัวสลี
ที่ประชุม	รับทราบ
ผอ.ร.ร.บัวสลีวิทยา	1. โรงเรียนบัวสลีวิทยาได้สำรวจการฉีดวัคซีนโควิดให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี ซึ่งเรียน อยู่ในชั้นมัธยม 1 – 3 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 2. การเปิด – ปิด ภาคเรียนได้รับแจ้งจากเขตพื้นที่การศึกษาให้เปิด 1 มิถุนายน 2564 และปิด 10 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะต้องเพิ่มวันเรียนชดเชย 10 วัน และเปิดภาคเรียนภาค 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 3. ได้รับแจ้งจากเลขาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด เน้นให้โรงเรียนสอนด้านทักษะชีวิต เช่น การทำอาชีพต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 4. ด้วยได้รับแจ้งจาก ตชด. 327 ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลบัวสลี และได้ขออนุญาต ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม	รับทราบ

- ผอ.รร.บ้านต้นยาง ด้วยฝนตกที่ผ่านมามีปรากฏน้ำท่วมโรงเรียน เนื่องจากเหมืองหน้าโรงเรียนไม่สามารถระบายน้ำได้ จึงขออนุเคราะห์ทาง อบต.บัวสลี แก้ไขให้ด้วย
- นายก อบต.บัวสลี ได้มอบให้กองช่างและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ไปตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป
- หัวหน้าศูนย์บริการฯ ผวก อบต.บัวสลี ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ได้ติดตั้งให้กับทุกหมู่บ้านว่าใช้งานได้หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ได้มีขโมยเข้ามาในพื้นที่ เหตุเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งกล้องวงจรปิดมีความสำคัญมากในการติดตามผู้ก่อเหตุได้เป็นอย่างดี
- ที่ประชุม รับทราบ
- ปลัด อบต. ตามที่กระผมได้ทำงานร่วมกับท่านนายก อบต.บัวสลี คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา อบต.บัวสลี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ คสช. และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ซึ่งตามแผนของ กกต. ได้กำหนดให้นายกและสมาชิกสภา อบต. พันตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกันบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกได้พิจารณา เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งกระผมก็ได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว หากบางเรื่องหรือหลาย ๆ เรื่องที่ทำให้ท่านไม่สบายใจ กระผมก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาจะไม่ดำเนินการอะไรเลย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
- รองปลัด อบต. ขอขอบคุณท่านนายก อบต.บัวสลี และท่านสมาชิกสภา อบต.บัวสลี ที่ได้ให้ความเมตตาตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานตามนโยบายและข้อเสนอของท่านสมาชิกสภา อบต.บัวสลี และหากการทำงานอาจทำให้ท่านไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ดิฉันก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่อย่างดีที่สุด
- ผอ.กองการศึกษาฯ ขอขอบคุณท่านนายก อบต.บัวสลี และท่านสมาชิกสภา อบต.บัวสลี ที่ได้ร่วมงานกัน ดิฉันได้โอนย้ายมา อบต.บัวสลี ได้ไม่นาน แต่ก็ยอมรับว่ามีความอบอุ่น และ อบต.บัวสลี มีการทำงานร่วมกันทั้งงานในหน้าที่ และงานในส่วนรวมกันเป็นอย่างดี
- ผอ.กองคลัง แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 ของบ้านศรีวังมูล ขณะนี้ทางกรมฯ ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
- ที่ประชุม รับทราบ
- รองประธานสภาฯ กระผม ขอขอบคุณทุกท่านทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ทำงานร่วมกัน และขออวยพรให้ท่านสมาชิก ที่จะลงสมัครอีกสมัย ก็ขอให้ท่านโชคดี นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตำบลบัวสลี

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายอินจันทร์ อินยะพรม กระทบขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านสันปูเลย ที่  
ผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ของบ้านสันปูเลย และในโอกาสนี้ หาก  
กระทบได้ทำงาน หรือว่ากล่าวอันอาจทำให้ท่านไม่สบายใจ ซึ่งกระทบก็ไม่ได้มีเจตนาแต่ก็เพื่อ  
ประโยชน์ของประชาชน กระทบก็ต้องขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วย

ปิดประชุมเวลา

14.10 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายพจน์ มหารรรณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายวันดี บุญภักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  
วันอังคารที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ  
(นางฉลา ลินคำ)  
ส.อบต.หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ แดงหล้า)  
ส.อบต.หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายอินจันทร์ อินยะพรหม)  
ส.อบต.หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ) เลขานุการฯ  
(นางบัวเรื้อ วงศ์ษา)  
ส.อบต.หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นางศรีวรรณ ธิดารัตน์)  
ส.อบต.หมู่ที่ 11

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  
วันอังคารที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)  
(นายวันดี บุญภักดี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี